

TCDC อวดโฉมร้านค้าต้นแบบ OTOP Store ในงาน 1 ทศวรรษ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ไทย



ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) เปิดร้านค้าต้นแบบ OTOP Store จัดแสดง “ชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่” และชุดปิ่นโตแบบไทย (Thai Pinto) นำผลิตภัณฑ์เด่นจากทั่วประเทศภายใต้บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาแบบของสินค้าเพื่อสร้างจุดขายที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและการออกแบบที่ร่วมสมัย โดยจำลองและตกแต่งบรรยากาศร้านด้วยสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ที่มีภาพลักษณ์ทันสมัย ภายในงาน “1 ทศวรรษ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ไทย” ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี



นายอภิสิทธิ์ ไส้สตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสب.) หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) เปิดเผยว่า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้คิดรูปแบบของร้านค้าสินค้า OTOP ที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างโอกาสการส่งออก และสร้างรายได้ของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ซึ่งจะตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟความเร็วสูง และจะขยายไปยังเมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลกในอนาคต เราจึงได้ออกแบบร้านค้าต้นแบบ OTOP Store ให้มีความทันสมัย สามารถสอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ทั้งในเรื่องของการตกแต่งบรรยากาศร้าน และสินค้าผลิตภัณฑ์ที่นำมาวางขายในร้าน

ร้านค้าต้นแบบ OTOP Store ภายในงาน “1 ทศวรรษ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ไทย” จะจัดแสดงสินค้า “ชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาสินค้า OTOP ด้วยการคัดเลือกสินค้าจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศมาจัดเป็นชุดของขวัญ และดำเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อให้สินค้า OTOP มีจุดขายเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจทั่วโลกที่มองหา ที่จะต้องมีการพัฒนารูปแบบให้ดูร่วมสมัย สามารถดึงดูดใจของท้องถิ่นศักยภาพของท้องถิ่นออกมาในทุกด้านตั้งแต่วัสดุ เทคนิควิธี การออกแบบที่ร่วมสมัย รวมถึงวิธีการจัดจำหน่าย

สำหรับ “ชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่” จะประกอบด้วย ชุดน้ำผึ้ง ชุดธัญพืช ชุดสปา ชุดผ้าไหม และชุดเซรามิก ทั้งหมดเป็นตัวอย่างการพัฒนาเบื้องต้นของสินค้า OTOP ที่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีจากการหวนคืนสู่ธรรมชาติ ตลอดจนการแบ่งปันเพื่อคืนกำไรให้

กับสังคม อีกทั้งได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างความสมดุลระหว่างคุณค่าของช่างฝีมือและประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน

“นอกจากนี้ ยังจัดแสดงแนวคิดของการทำ**ชุดปีนโตแบบไทย (Thai Pinto)** ที่สามารถปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตเมืองในสมัยใหม่ ซึ่งจะจำลองอาหารที่ปรุงขึ้นจากวัตถุดิบของแต่ละท้องถิ่นตามเส้นทางรถไฟ แล้วนำมาบรรจุเป็น “ชุดอาหารว่างพร้อมรับประทาน” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับและขยายช่องทางการจำหน่ายอาหารท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการควบคู่ไปกับการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะเริ่มดำเนินการในเร็วๆ นี้” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

ผู้สนใจเข้าชมร้านค้าต้นแบบ OTOP Store และThai Pinto สามารถเข้าชมได้ฟรีตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 ไปจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00-21.00 น. ภายในงาน “1 ทศวรรษ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ไทย” บริเวณหน้าทางเข้าอาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-664-8448 ต่อ 213, 214 หรือ www.tcdc.or.th